



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 750

Section: X-CITE/สังคม-สตรี

วันที่: พุธที่ 3 ธันวาคม 2563

ปีที่: 25

ฉบับที่: 8788

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 92

Ad Value: 69,000

PRValue (x3): 207,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลุกฝังเคารพสิทธิผู้อื่นลดปัญหาการทำทารุณ



บุรุษย์ จันทรักษ์



เสถียร ทันทพร



ดร.รัชดา ไชยคุปต์



ดร.สนองวิษย์ ภูวันทมาตย์



ปฐุทรัพย์ สวานเมือง ตลาพันธ์

# ปลุกฝังเคารพสิทธิผู้อื่น ลดปัญหาการทำทารุณ

**ป**ัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติถูกกระทำรุนแรง ทั้งทางกายและใจ รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยในบ้านเรา อาทิ เรื่องวันหยุด กระทั่งการเข้ารับบริการด้านสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพราะไม่มีเอกสารรับรองด้านสุขภาพหากใบอนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยหมดอายุลง ฯลฯ เป็นปัญหาที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในสังคมไทย โดยเฉพาะช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด ทำให้แรงงานหญิงกลุ่มนี้ (กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา) ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องอดทนกับปัญหาการถูกกดขี่ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โครงการดีๆ อย่าง “Spotlight on Generation Equality: ส่องประกายคนรุ่นใหม่หัวใจเท่าเทียม” รุ่นที่ 1 จึงเกิดขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เป็นแนวร่วมในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และร่วมขจัดอคติและการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานหญิงข้ามชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง “อียู-ไอแอลโอ-ยูเอ็น วูแมน” นำโดย “นายเกรม บักเลย์” ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ “ซาราห์ นิบลส์” รักษาการผู้อำนวยการยูเอ็น วูแมน สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และผู้แทนประจำประเทศไทย

พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่าง “ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล” รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ในงานมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายที่ปลอดภัยและเป็นธรรมในสถานการณ์โควิด-19” โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาร่วมกันหาทางออกปัญหาดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดระบุว่า มีแรงงานข้ามชาติจำนวน 3.9 ล้านคน และส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งช่วยเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย นอกจากนี้ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากแรงงานข้ามชาติยังมีมากถึงร้อยละ 4.3-6.6

ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม ทั้งประเทศ ต้นทางและประเทศปลายทาง แต่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานหญิง ยังคงเผชิญกับปัญหาจากทัศนคติคนในสังคม จนเป็นเหตุให้ถูกกีดกันไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการต่างๆ ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงเกิดความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อแรงงานหญิง

ดร.รัชดา ไชยคุปต์ อดีตผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กฯ บอกว่า “สิ่งสำคัญในการขจัดความรุนแรงต่อแรงงานหญิงข้ามชาตินั้น ทั้งตัว

ของแรงงานหญิงกลุ่มดังกล่าวและตัวนายจ้างนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงภาคประชาชนและคนทั่วไปก็ต้องคอยร่วมกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบ หรือพบเห็นกลุ่มแรงงานหญิงข้ามชาติถูกกระทำรุนแรงและถูกกดขี่ ก็ต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ตัวผู้ถูกระทำอย่างแรงงานต่างชาตินั้น ต้องเปล่งเสียงออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือ และต้องไม่คิดว่าสิ่งที่เสียงออกมานั้น เราเป็นผู้ถูกระทำและไม่ได้เป็นคนผิด หรือเป็นความผิดของเราที่ออกมาเรียกร้อง

“ที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่องทางในการบอกให้กลุ่มแรงงานต่างชาตินี้ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่สามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ จากการสำรวจพบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวอย่าง เมียนมา ลาว จีน เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเสฟสื่อออนไลน์ และมักจะชอบเล่นเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชัน TikTok มากกว่าแอปพลิเคชันไลน์ ดังนั้นการให้ข้อมูลข่าวกับแรงงานหญิงกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องเลือกช่องทางให้ถูกต้อง โดยการใช้เสียงเพลงในแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อดึงให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเข้ามาดูช่องทางในการร้องเรียน หากได้รับการกระทำรุนแรงจากนายจ้าง หรือแม้แต่ค่าเดือนเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญ”





# ไทยโพสต์

**Thail Post**  
**Circulation:** 950,000  
**Ad Rate:** 750

**Section:** X-CITE/-

**วันที่:** พุธที่ 3 ธันวาคม 2563

**ปีที่:** 25 **ฉบับที่:** 8788

**หน้า:** 7(ซ้าย)

**Col.Inch:** 36.16 **Ad Value:** 27,120

**PRValue (x3):** 81,360

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

## ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

■ **ลดจัดหนัก จัดเต็มขนาดนี้** สาวกเพลย์บอยไม่ควรพลาด เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ณ **ร้าน PLAYBOY (เพลย์บอย) ชั้น1 โซนสีส้ม บูเลอวาร์ด ศูนย์การค้าจิงเจ็ลลอน ป่าตอง ภูเก็ต** สามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page: Jungceylon และ Line Official Account: @Jungceylon หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-7660-0128

■ **โรงพยาบาลธนบุรี** อยากให้ทุกท่านรู้ทันความเสี่ยงจากโรคหัวใจ ส่งมอบชุดตรวจสุขภาพให้กับทุกท่านได้ดูแลหัวใจของตนเองให้แข็งแรง อาทิ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว เริ่มต้น 950 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่-31 ธันวาคม หากใครสงสัยว่าตนเองมีภาวะเสี่ยงโรคหัวใจแนะนำให้เข้ารับการตรวจ เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์หัวใจ โทร. 1645 ต่อ 2150-2155

■ **นัดทานมือเย็นกับเพื่อนวันนี้** คุ้มสุด ปักมุดที่ **ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 หรือเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา** ทานครบ 2,000 บาท ต่อใบเสร็จ ที่ร้านอาหารในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการรับสิทธิ Pro After Six “โปรสุดปัง หลัง 6 โมงเย็น” รับบัตรกำนัลล้างรถ 500 บาท หรือบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง ทั้งนี้เพียงนำใบเสร็จไปปรับ CODE Promotion ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 แล้วใช้สิทธิ์ผ่าน Line CentralLife, Sale Here App ตั้งแต่ วันที่ ถึง 9 ธันวาคม

■ **สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2564 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรทั้งหมดจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.08-1583-7391

■ **โรงพยาบาลเจ้าพระยา** ขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านม...ป้องกันได้-รักษาได้” โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัทธมมานันต์ ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Call Center โทร.0-2433-5666, 0-2433-8222

■ **บริษัท ยูนิซิตี มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)** ส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดีพร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษแทนค่าขอบคุณ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพของยูนิซิตี 150 พีวีขึ้นไป รับฟรีทันที “หน้ากากผ้าพรีเมียมยูนิซิตี 3 ชั้น” โดยชั้นนอกทำด้วยผ้าไมโคร โพลีเอสเตอร์ และ 2 ชั้นด้านในทำด้วยผ้าฝ้ายสลิม ให้ผิวสัมผัสเนียนนุ่ม บางเบา เนื้อผ้ามันเงาไม่เป็นขน ซักแล้วไม่ยัด ระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว ใส่แล้วไม่ยับ สามารถด้านการซึมผ่านของละอองฝอยได้ดี โดยโปรโมชั่นพิเศษนี้จะจัดจนกว่าสินค้าจะหมด สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ บริษัท ยูนิซิตี มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่ (ถนนรัชดาภิเษก) และศูนย์ DSC ที่ร่วมรายการทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.unicity.com](http://www.unicity.com) หรือที่โทร. 0-2092-6777

■ **สมาคมแม่บ้านตำรวจ** ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2563 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปันพอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ออกแบบร้านเป็นโรงพักตำรวจย้อนยุคในโทนสีขาว และได้จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความสุขสังคมไทย” นำกิจกรรม Workshop ที่สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริม อาทิ การทำสายสร้อยคล้องหน้ากากผ้า การปักเชือกมาคราเม่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากชมรมแม่บ้านภาคต่างๆ ในการคัดเลือกสินค้าของดีประจำจังหวัดมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ทั้งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค อาทิ กาแฟอินทรีย์ภูชี้เดือน กาแฟคั่วโอง ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าถุง งานเดคูพาจกระเป๋าจักสาน ตะกร้าหวาย ผ้าพันคอ ย้อมจากดินภูเขาไฟ ยาน้ำมันวังวาน เข็มขัดโบราณกรมเงินดำ เบเกอรี่ และขนมเค้กสำหรับคนรักสุขภาพ เป็นต้น โดยรายได้ในการจัดจำหน่ายของสมาคมแม่บ้านตำรวจครั้งนี้จะนำไปสมทบสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ต่อไป



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11742

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 40.99 Ad Value: 57,386

PRValue (x3): 172,158

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: การศึกษาต้องตอบโจทย์ '5G'-'5Gens' (1)

## กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ

● ส.ศ.พิเศษ วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# การศึกษาต้องตอบโจทย์ '5G' - '5Gens' (1)



เมื่อโลกอนาคตมีแนวโน้มถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G กับคน 5 เจนเนอร์ชัน คำถามใหญ่คือแล้วบทบาทของสถาบันการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปพร้อมๆ

กับการตอบโจทย์การเรียนรู้ของคน 5 เจนเนอร์ชัน ที่แม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ยังต้องอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกันในโลกอนาคต

**เริ่มต้นจากทำความเข้าใจก่อนว่า 5G จะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร**

ที่ใกล้ตัวที่สุดก็จะเห็นการดาวน์โหลดข้อมูลเร็วขึ้น ดูหนัง ฟังเพลงผ่านมือถือได้ลื่นไหล ไม่สะดุด อยู่ที่ไหนๆ ก็ติดต่อผู้คนสบาย สามารถรับ-ส่งรูป ส่งเสียง ส่งวิดีโอกันได้อย่างสนุกสนานและง่ายดาย สะดวกทุกที่ทุกเวลาเร็วขึ้นขนาดไหนก็ดูง่าย

อย่างไรก็ตาม “ความเร็ว” ก็ถือเป็นเพียงเรื่องขี้ปะติ๋วของ 5G เพราะหลักๆ 5G จะไปถึงขั้น “เปลี่ยนวิถีชีวิต” ของเรากันเลยทีเดียว จาก 4G ที่เรามีอุปกรณ์พกติดตัวที่ตรวจจับชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน ฯลฯ ต่อไปใน 5G ข้อมูลเหล่านั้นทั้งของเราและของคนในครอบครัวจะเชื่อมโยงถึงกัน และเชื่อมผ่านไปยังหมอที่ดูแลเราโดยไม่จำเป็นต้องพกอุปกรณ์ใดๆ เพราะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทำหน้าที่วัดเรื่องเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว **สิ่งเหล่านี้เริ่มทยอยมีให้เห็นเป็นต้นแบบทั้งในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ**

แน่นอน 5G ไม่ได้หมายถึงแค่การตัดถนนใหม่ๆ ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แทบทุกชนิดในชีวิตของเราไหลลื่นได้ง่ายและเร็วเท่านั้น แต่ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำให้เกิดการ

ประมวลผลไปจนถึง “การตัดสินใจแทนเรา” ภายใต้หลักคิดที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นผ่านแคลคูลัสจำนวนมหาศาล

บางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทดลองให้คนใช้พบปรึกษาหมอ 5 คนผ่านทางออนไลน์ ผลปรากฏว่าคนใช้ทุกคนให้ความเห็นตรงกันหมอที่ดีที่สุดคือหมอ AI โดยที่คนใช้ไม่รู้เลยว่าคนนั้นคือหมอที่เป็น AI

สรุปสั้นๆ พอให้เห็นภาพคือ 1.แทบทุกอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันทุกวัน ถ้าเราคิดว่ามันจะได้ประโยชน์มากๆ หากเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้ทำโน่นทำนี้ได้ ก็แปลว่ามันใจได้เกือบ 100% ว่า จะเชื่อมได้แน่ เรียกได้ว่าแทบทุกอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเป็น Smart Device

2.การเชื่อมต่อเพื่อสื่อสาร ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ “คนกับคน” หรือ “คนกับอุปกรณ์” เท่านั้น หากแต่จะขยายไปสู่ “อุปกรณ์กับอุปกรณ์” อย่างกว้างขวาง และในหลายกรณี**อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถตัดสินใจแทนเราได้ด้วยตัวของมันเอง** ซึ่งก็เกือบจะการันตีได้ด้วยซ้ำไปว่าจะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล และพิจารณารอบด้านมากกว่าเราตัดสินใจเอง (แต่ไม่ได้แปลว่าจะถูกใจ หรือตรงใจเรา เพราะเราในฐานะมนุษย์มักจะมีอารมณ์บางอย่างที่ AI ก็ยังไม่ถึง)

และ 3.ความต้องการจ้างงานในหลายอาชีพจะลดลงและอาจสูญหายไป**ในที่สุด** ในขณะที่อาชีพและตำแหน่งงานจำนวนมากที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆ รูปแบบการทำงานแบบเป็นพนักงานประจำจะค่อยๆ หายไป ปริญาและความรู้จะมีความหมายน้อยกว่าทักษะหรือความสามารถในการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแน่นอนเรื่องเหล่านี้ก็จะไปสัมพันธ์กับการกำหนดค่าตอบแทนและรายได้ อาชีพฟรีแลนซ์ในหลากหลายรูปแบบจะเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งก็แปลว่าทั้งสถาบันการศึกษา และรูปแบบการเรียนรู้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น

**แต่โจทย์ 5G ก็ถูกทำให้ยากขึ้นเมื่อต้องนำมาประยุกต์กับการเรียนรู้ของคนใน 5 เจนเนอร์ชันทั้ง** เบบี้บูมเมอร์ เจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนซี และเจนอัลฟ่า แต่ละเจนเติบโตมาบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีทักษะที่แตกต่างกัน พูดกันคนละภาษา อยู่กันบนคนละฐานความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งก็เริ่มเห็นอาการของปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นทุกๆ วันในเวลาสั้น



today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08:21

Site Value: 50,000


Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: มธ.ตั้งวงแนะปรับตัว - ยืดหยุ่น - เพิ่มทักษะเทคโนโลยี รับโลกที่เปลี่ยน

หน้า 1


มธ.ตั้งวงแนะปรับตัว - ยืดหยุ่น - เพิ่มทักษะเทคโนโลยี รับโลกที่เปลี่ยน



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานเสวนาหัวข้อ "โลกเปลี่ยน ฉะนั้นเปลี่ยน" ภายใต้งานสัมมนา "Thammasat Sustainability and Open House 2020" เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน


นายรังสรรค์ สอนกุล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา (CEO) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป

นายรังสรรค์ กล่าวถึงภาพรวมของประเทศไทยในช่วง 2 ปีข้างหน้าว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป




เมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีคนกล่าวถึงประเทศไทยว่ากำลังจะกลายเป็นสังคมดิจิทัล แต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป

นายรังสรรค์ กล่าวถึงภาพรวมของประเทศไทยในช่วง 2 ปีข้างหน้าว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป



นายรังสรรค์ กล่าวถึงภาพรวมของประเทศไทยในช่วง 2 ปีข้างหน้าว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป



นางสาวรัชฎาภา รัชฎาภา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา (CEO) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป

